



ที่ ชม ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๑๓๑๗

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง  
นายอำเภอแม่อาว นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๓  
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงาน  
ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒๕๖๕ นั้น

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง  
ในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ ก.จ. และ ก.ท. ดำเนินการสรรหาฯ เพื่อให้จังหวัดและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
โดยคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และเพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้าย เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.  
เชียงใหม่ และ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ในการโอน ย้าย แก่ไขว้นแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สายงานผู้บริหารตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย สำหรับผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการสรรหาในลำดับที่  
ไม่มีอัตราว่างเพียงพอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดปัจจุบันเสนอขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่ง  
ในระดับสายงานเดิมรองรับไว้เป็นการชั่วคราวก่อนได้รับการแต่งตั้ง หรือมีการโอน ย้ายตำแหน่ง หากตำแหน่ง  
ว่างให้ยุบเลิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้เทศบาลจัดส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยให้  
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ครบถ้วนและแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
นำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่นและคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง ไปรายงานตัวในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล  
ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ วิทยวรวิวัฒน์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๙๘๘

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดเชียงใหม่  
รับที่ 16091  
วันที่ 19 ก.ย. 2565  
เวลา



ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๒๓

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท.  
ถนนนครราชสีมา เขตดิลิต ถนน ๑๐๓๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานมาตรฐานการนิเทศการบุคคล  
เลขที่รับ 07188  
วันที่ 19 ก.ย. 2565

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธาน ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามมติ ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ - ๒ โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น

/สำนักงาน...

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท. ที่กำหนดตามที่อ้างถึง ๒ จึงขอจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ ก.จ. และ ก.ท. ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาดังกล่าว โดยคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. มีคำสั่ง ให้โอนหรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอนและรับโอนเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้ ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีคำสั่งให้โอนและรับโอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น โดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่มีเครื่องหมาย “\*” ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ยื่นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕) หากมีข้อสงสัยให้หารือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. โดยเร็ว

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเดิมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งโอนและรับโอนเป็นวันเดียวกัน ตามแนวทางปฏิบัติและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาซึ่งกำหนดวันที่ได้รับการแต่งตั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) อนึ่ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในลำดับที่ไม่อาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามแนวทางที่กำหนดก็ให้ต้นสังกัดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ยื่นดำรงตำแหน่งในสายงานเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยกำหนดตำแหน่งรองรับเป็นการเฉพาะราย

๒. ให้ผู้ผ่านการสรรหาเดินทางไปสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกสังกัดอยู่ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้เดินทางไปในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีผู้ที่เคยไปรายงานตัวและถึงลำดับที่แต่งตั้งในครั้งนี้ไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัว และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

/๓. ให้สำนักงาน...

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดทำข้อมูลการรายงานตัวของผู้ผ่านการสรรหา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง แล้วส่งให้สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ นุพผาเจริญ)  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขานุการ ก.จ. และ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามมติ ก.จ. และ ก.ท.

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/๗๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕)

๑. กลุ่มที่ ๑ กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว ปรากฏว่ามีอัตราตำแหน่งว่างเพียงพอในการแต่งตั้งให้ดำเนินการ

(๑) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และเป็นการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่ผ่านการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องรับผลกระทบใด

(๒) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว แต่เมื่อมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใหม่ ปรากฏว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาได้ในลำดับก่อนยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ผู้ผ่านการสรรหาที่เหลือตามลำดับที่ผ่านการสรรหาเลือกองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อประสงค์ไปแต่งตั้งต่อไป โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งวันที่แต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งผู้ได้รับผลกระทบมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นใหม่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ผ่านการสรรหาในลำดับก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

๒. กลุ่มที่ ๒ กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว ปรากฏว่ามีอัตราตำแหน่งว่างน้อยกว่าผู้ผ่านการสรรหาให้ดำเนินการ

(๑) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และเป็นการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่ผ่านการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องรับผลกระทบใด

(๒) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว แต่เมื่อมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใหม่ ปรากฏว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาได้ในลำดับก่อนยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ผู้ผ่านการสรรหาครั้งแรกยังมีสิทธิได้รับแต่งตั้งอยู่เนื่องจากอยู่ในลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหาไม่เกินลำดับที่มีอัตราตำแหน่งว่าง ให้แต่งตั้งในองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเดิมหรือกรณีที่มีการโอนแล้วก็สามารถแต่งตั้งในองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นปัจจุบันได้ และให้ผู้ผ่านการสรรหาที่เหลือตามลำดับที่ผ่านการสรรหาเลือกองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อประสงค์ไปแต่งตั้งต่อไป โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งวันที่แต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งผู้ได้รับผลกระทบมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นใหม่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ผ่านการสรรหาในลำดับก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

/(๓) กรณี...

(๓) กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วและได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการสรรหาในลำดับที่ไม่มีอัตราตำแหน่งว่างเพียงพอ ก็ให้บุคคลดังกล่าวขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเรียงตามลำดับที่ใหม่ และให้การใช้บัญชีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดปัจจุบันกำหนดตำแหน่งในระดับ สายงานเดิมรองรับไว้เป็นการชั่วคราวก่อนได้รับการแต่งตั้ง หรือมีการโอน ย้ายตำแหน่ง หากตำแหน่งว่างให้ยุบเลิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีได้รับเงินประจำตำแหน่งในตำแหน่งสายงานเดิมก่อนเป็นผู้ผ่านการสรรหาก็ก็นับได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดิม ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการ

---

บัญชีให้ออน ย้าย พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นายปัญญา เขียมสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน	๔๙,๔๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางวชิรา กันธิยะ	นักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร	๕๑,๑๗๓	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ เพียรผลดีสกุล	หัวหน้าฝ่ายระบบจราจร นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	๔๗,๙๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	นายกัมพงษ์ ตันตะละ	ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลสันป่าเปา จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง เทศบาลตำบลเวียงมอก จังหวัดลำปาง	๓๐,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	นายภาณุพงศ์ นกแก้ว	นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	๔๓,๕๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองตันเปา จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลช่องแค จังหวัดนครสวรรค์	๓๗,๕๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	น.ส.บุญทิวา เนื้ออ่อน	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง เทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต	๓๖,๓๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

**บัญชีรับโอน พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
จังหวัดเชียงใหม่**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นางนาถลดา กันวี	นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลป่าเสม็ด จังหวัดนราธิวาส	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง เทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	๔๒,๒๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางชมชนก มณีพรหม	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่	๓๓,๕๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นางสอางค์ศรี พิมพ์อุป	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่	๓๙,๐๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.อาภรณ์ สุวรรณศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลคำบาง จังหวัดอุดรธานี	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๔๐,๙๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป



บัญชีให้โอน ย้าย ข้าราชการส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ ๖๑๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นางนิภาพร อินทร์ตัน	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	๓๖,๓๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีแก้ไขให้โอน ย้าย พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
๑	นางนิรวัฒน์ อัฐนาค	นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลเขาพระนอน อำเภอฝางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นายชนะภัย หล้าเต๊ะ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นางณัฐฤกดา ตาสา	นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง เทศบาลตำบลแม่มิ อำเภอแม่มิ จังหวัดเชียงใหม่	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะแฉน	นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง เทศบาลตำบลแม่มิ อำเภอแม่มิ จังหวัดเชียงใหม่	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป